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  ผู้ผลิตหลังคาเหล็ก 1.5 พันโรงงาน เตรียมยื่นหนังสือถึง รนม.-รมว.พณ.เพ่ือขอให้ คต.พิจารณาให้ความช่วยเหลือหลัง
ได้รับความเดือดร้อนจากการบังคับใช้มาตรการ AD เหล็กแผ่นหลังคา PPGL และ GL จากจีน เกาหลี และเวียดนาม

  กลุ่มผู้ค้าและผู้ผลิตปุ๋ยไทย เผยขณะนี้ คน.อนุญาตให้ทยอยปรับขึ้นราคาหน้าโรงงานแล้ว ตามต้นทุนที่แท้จริง  
ซึ่งทำให้ราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีมีราคาเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 20-30% ด้านรองฯ คน.เผย คน.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ขยายเวลาจัดโครงการลดราคาเคมีเกษตร เฟส 3 ออกไปอีก 3 เดือน เพ่ือลดภาระต้นทุนการเพาะปลูกให้กับเกษตรกร 

 ผอ.สนค.เผยผลวิเคราะห์ลดภาษีสรรพสามิตดีเซลต่ออีก 2 เดือน ดึงเงินเฟ้อลดลงเล็กน้อย แทบไม่มีผลช่วยลด
ค่าครองชีพ ขณะที่ อ.คน.ขอความร่วมมือ 6 ห้าง ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าจำเป็น หลังความต้องการเพ่ิม 10% 

  การประชุม กนป.ครั้งที่ 2/65 จะพิจารณาปรับสมดุลปาล์มฯ และสถานการณ์ราคาปาล์มฯในตลาดโลก หลังอินโดนีเซีย
ประกาศส่งออกน้ำมันปาล์มฯอีกครั้ง ซึ่งส่งผลให้ราคาผลปาล์มปรับลดลง กก.ละ 4 บาท CPO ลดลง กก.ละ 8-10 บาท 

  รมช.พณ.และสเตฟาน คูม ร่วมเป็น ปธ.เปิดงาน“Thailand’s Amazing Durian & Fruit Fest 2022 The Original!” 
  รมช.พณ.เผยมอบ พค.พัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกยกระดับ“สมาร์ทโชวห่วย”ช่วยรายเล็กเติบโต-กระตุ้น ศก.ฐานราก 
  อ.สค.-รอง ปธ.หอการค้าฯ-โคโลญเมสเซ่ ร่วมประกาศความพร้อมจัดงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 
  อ.คน.เผยกรมจัดกิจกรรม“ตลาดเที่ยวได้สไตล์ไทย  ๆVillage to Town”นำสินค้าชุมชนขึ้นห้างฯ เพ่ือกระตุ้น ศก. 
  อ.คน.เผยกรมจัดงาน Thai Rice Expo กิจกรรมกระตุ้นการบริโภค-ส่งเสริมเพ่ิมช่องทางตลาดให้ข้าว-ผลิตภัณฑ์จากข้าว
  รองฯ คน.เผยกรมร่วมลงพ้ืนที่จับพ่อค้ารถเร่ใช้เครื่องชั่งเถื่อนขายทุเรียน 6 ราย หลังได้รับการร้องเรียนผ่าน 1569
  สพจ.แพร่ ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ และการตรวจสต๊อกสุกร เนื้อสุกร อย่างใกล้ชิด
  พณจ.พังงา ร่วมลงพ้ืนที่กับ รอง ผวจ.พังงา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในการกระจายผลผลิตมังคุดซื่อสัตย์
  รองโฆษก นร.เผยรัฐบาลปลื้มตัวเลขเงินลงทุนต่างชาติ 4 เดือนแรกรวม 3.6 หมื่นล้านบาท ตามที่ พณ.เสนอรายงาน
  “จุรินทร์-เฉลิมชัย”ยินดีที่“ชัยทิพย์”ชนะการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี พร้อมขอบคุณที่ประชาชนให้โอกาส

 

 
 

 รนม.-รมว.พณ.ในฐานะ ปธ.การประชุม รมต.การค้าเอเปค เผยผลการประชุมถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดี 
เพราะหัวข้อหลักเรื่อง Open. Connect. Balance.เป็นไปตามเป้าหมายบรรลุผลเป็นรูปธรรม นำไปสู่การ
จัดทำ FTAAP ให้เกิดขึ้นในอนาคต เชื่อมเขต ศก. และมุ่งเน้นการสร้างสมดุลในสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ 
ในการเสวนานานาชาติ APEC BCG Symposium 2022 ประกาศผลักดันให้กลุ่มสมาชิกเอเปคใช้ BCG 
Model พัฒนา ศก.อย่างยั่งยืน สนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและเล็ก นำร่องอาหารออร์แกนิก สมุนไพรไทย

 รนม.-รมว.พณ.เผยภายหลังการเป็น ปธ.เปิดงาน The Marche’ by STYLE Bangkok นำสินค้าไลฟ์สไตล์
และแฟชั่นขายในงานเอเปก พร้อมจับคู่เจรจาธุรกิจ 190 คู่ คาดสร้างมูลค่าการซื้อขายไม่ต่ำกว่า 70 ล้านบาท 

 รนม.-รมว.พณ.พร้อมด้วย รมช.ด้านการค้าต่างประเทศ เปรู-ผช.รมต.พณ.เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม 
พิธีสารเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 ระหว่างไทย-เปรู เพ่ือเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและการอำนวยความสะดวกทางการค้า

 รนม.-รมว.พณ.เผยหลังหารือกับยูเอสทีอาร์ว่าสหรัฐฯได้เชิญชวนไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือทาง ศก.อินโด-แปซิฟิก 
ขณะที่ไทยได้ขอให้ยูเอสทีอาร์พิจารณาถอดไทยออกจากบัญชี WL ซึ่งจะพิจารณานอกรอบในเดือน ก.ย.นี้   

 รนม.-รมว.พณ.หารือ รมว.พาณิชย์ฯ ฮ่องกง ผลักดัน“อาหาร-ผลไม้พรีเมียม-ดิจิทัลคอนเทนต์ไทย”เจาะตลาดฮ่องกง
 รนม.-รมว.พณ.หารือ รมต.รัสเซีย เสนอจัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้า-ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5 
 รนม.-รมว.พณ.หารือ รมว.การค้าฯ ญี่ปุ่น เชิญชวนลงทุนด้านนวัตกรรมเพ่ิม พร้อมใช้ประโยชน์จาก RCEP ร่วมกนั
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